

มติ ครม.แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 กระทรวงศึกษาธิการ

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.พ. 2565

มติ ครม.เห็นชอบย้าย "สุรศักดิ์" เข้ากรู หลังนั่งเลขาฯ กศน.ไม่ถึง 5 เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 จำนวน 7 ราย ได้แก่

1. นายวัลลภ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายพัฒนา พัฒนทวีผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น รองเลขาธิการ กพฐ.
4. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. น.ส.เจริญวรรณ หนูนาถ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6. นายศุภชัย วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 เป็นศึกษาธิการภาค 1
7. วาที่รอยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสง รองศึกษาธิการภาค 14 เป็นศึกษาธิการภาค 17

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [MGR Online](#) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

“ตรีษฐ” แจงโยก “สุรศักดิ์” นั่งเก้าอี้ผู้ตรวจฯ

รมว.ศึกษาธิการ แจงโยก "สุรศักดิ์" นั่งเก้าอี้ผู้ตรวจราชการ ศธ. ซึ่งต้องการขับเคลื่อนตรวจติดตามราชการให้เข้มข้น บัดมีความผิด แต่ต้องทำงานแข่งกับเวลา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประเภท ผู้บริหารระดับ 10 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลภ

สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็น เลขาธิการ กศน. และนายพัฒนา พัฒนทวีผล ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็น รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งการโยกนายสุรศักดิ์ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. นั้น ไม่ได้มีประเด็นอะไรพิเศษ เพียงแต่ตอนนั้นตนให้ความสำคัญการงานตรวจราชการของ ศธ. เพราะงานผู้ตรวจราชการ ศธ.

จะต้องเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนโยบายของตนที่สั่งการลงไป โดยเฉพาะเรื่องการสร้างโรงเรียนคุณภาพระดับชุมชน โครงการพานองกลับมาเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้งงานนโยบายมีรายละเอียดเชิงลึกด้านการศึกษาค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่

“ทั้งนี้เห็นว่า นายสุรศักดิ์มีความเข้าใจในเนื้อหาของ กศน. และยังคงทำงานอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จึงมั่นใจว่านายสุรศักดิ์มีความเข้าใจงานและจะทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้เป็นอย่างดี โดยตนต้องการให้งานของการตรวจติดตามการศึกษามีความเข้มแข็ง สอนประเด็นที่หลายฝ่ายมองว่าการขยายผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. จะต้องมีความผิดหรือทำงานไม่พอใจรัฐมนตรีนั้น ตนไม่อยากให้คิดเช่นนั้น และนายสุรศักดิ์ไม่ได้มีความผิดอะไร ไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษ ซึ่งตนต้องการให้นายสุรศักดิ์มาช่วยเสริมทีมงานติดตามงานตรวจราชการนโยบายของศธ. เท่านั้น และคิดว่าแม่จะแต่งตั้งนายสุรศักดิ์ในตำแหน่งเลขาธิการ กุศน. ไปเพียง 6 เดือนนั้น แต่เราต้องทำงานแข่งกับเวลา เนื่องจากบางครั้งฝนก็ตกนอกฤดูกาลเช่นกัน” รมว.ศธ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565](#)